

Source :

ไทยโพสต์

Date :

13 1 ๒๕๕๙

Page :

1๐

No :

ตั้งกก.สอบผู้พิพากษาสาวมีปัญหาทางจิต

1๐

กรุงเทพฯ • จากกรณีผู้พิพากษาหญิง แสดงอาการอาละวาดในคดีปตามที่ต่างๆ นั้น นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการศาลยุติธรรม เผยว่า ทางศาลได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้ว ยังอยู่ระหว่างสอบสวน พร้อมกันนั้นได้ประสานทางแม่และญาติพี่น้องเพื่อนำตัวไปบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง

เขากล่าวว่า ศาลไม่ได้ให้เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาคดีแล้ว เพราะอาการ เครียด โดย 2 ปีก่อนมีอาการเครียดและ มีการดำเนินการไปแล้ว กรณีความเครียด ของผู้พิพากษาทั่วไปนั้น ทางศาลมีการ ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอยู่เป็นประจำ ทุกปีอยู่แล้ว รวมทั้งมีวันหยุดประจำ ตามระเบียบด้วย

ส่วนการสั่งห้ามใช้รถหรือถอนใบ

อนุญาตขับชั้รถยนต์นั้น นายอริคมกล่าวว่า ศาลไม่สามารถสั่งเพิกถอน เป็นการพิจารณาของกรรมการขนส่งทางบกหรือผู้มีหน้าที่รับไปพิจารณาเอง

ขณะที่ นายสืบพงษ์ ศรีทองกุล โฆษก สนง.ศาล กล่าวว่า กรณีมีประชาชน ร้องเรียนว่าทำไมไม่ควบคุมตัวนั้น ศาล ไม่มีอำนาจ มีแต่ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยเท่านั้น.

ศาลฎีกาสั่งแก้โทษคดีรื้อบาร์เบียร์ 2546 โทษจำคุก 'ชวิทย์' เหลือ 2 ปีไม่รอลงอาญา

38 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ ด.2150/2546 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ และกลุ่มผู้คำรวม 44 ราย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง จ.ส.อ.อภิชาติ ริมมสาร นายชวิทย์ กมลวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย อดีตผู้บริหารบริษัท สุขุมวิท ซิลเวอร์สตาร์ฯ พ.ท.หิมาลัย ผิวพรรณ อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.สส.(ขณะนั้น) พ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร อดีตนาย

ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ขณะนั้น) กับพวก รวม 130 คน เป็นจำเลยที่ 1-130 ในความผิดฐานทำให้เสียหาย บุกรุกในเวลากลางคืน และกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพ

โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาเห็นว่าการที่นายชวิทย์ยื่นคำให้การใหม่ จากปฏิเสธเป็นรับสารภาพเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ลงโทษสถานเบาและรอลงอาญา ศาลเห็นว่า การสารภาพของนายชวิทย์ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้ เพราะควรจะทำตั้งแต่ศาลชั้นต้น

อย่างไรก็ดี นายชวิทย์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายบางส่วนจนเป็นที่พอใจและถอนฟ้องแล้ว ทั้งยังได้บริจาคที่ดินบริเวณปากซอยสุขุมวิท 10 ให้เป็นสาธารณประโยชน์ จึงมีเหตุบรรเทาโทษโดยพิพากษาแก้ให้จำคุกนายชวิทย์ จำเลยที่ 129 เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากเดิมที่ศาลอุทธรณ์ให้จำคุก 5 ปี

ส่วนพ.ท.หิมาลัย และพ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร อดีตนายทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำเลยในคดีนี้มีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ซึ่ง พ.ต.ธัญเทพ



• ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

ไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา ศาลจะ
ออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ต้องหาที่หลบ
หนีมาดำเนินคดีภายในอายุความต่อไป
โดยนายชูวิทย์กล่าวว่าขณะเดินทางมาถึง
ศาล ยืนยันพร้อมน้อมรับคำพิพากษา
และขอเป็นตัวอย่างให้นักการเมืองและ

ประชาชน โดยไม่เคยคิดเรื่องหลบหนีคดี
ในคดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้
จำคุก 1 ปี นายชาญเวชย์ มาลัยบุชชา
จำเลยที่ 49 ทนายความ ซึ่งนำเอกสาร
สิทธิการครอบครองที่ดินไปแจ้งต่อพนักงาน
สอบสวน สน.ลุมพินี ให้ลงบันทึกประจำ
วันช่วงเวลาเดียวกับที่กำลังรื้อถอน เพื่อ
ให้เข้าใจว่าการรื้อถอนถูกกฎหมาย ฐาน
เป็นผู้สนับสนุนให้ร่วมกันบุกรุกในเวลา
กลางคืน ซึ่งศาลเห็นว่าคำให้การในชั้น
สอบสวนของจำเลยที่ 49 เป็นประโยชน์
จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 8 เดือน ส่วน
จำเลยอื่นศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ให้ยกฟ้องต่อมามีการอุทธรณ์เพื่อต่อสู้
คดี

ต่อมาวันที่ 11 กันยายน 2555
ในชั้นศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับ ว่า
นายชูวิทย์กับพวกอีก 2 คน ที่เป็นนาย
ทหาร มีความผิดจริง สั่งจำคุกคนละ 5 ปี
ไม่รอลงอาญา ซึ่งนายทหารทั้ง 2 ยื่นเงิน

ประกันตัว 5 แสนบาท ส่วนนายชูวิทย์
ได้ปล่อยตัว เพราะมีเอกสิทธิ์ความ
เป็นส.ส.คุ้มครองในขณะนั้น โดยนาย
ชูวิทย์โพสต์ข้อความระบุว่า พร้อมที่
จะต่อสู้คดีบาร์เบียร์จนถึงชั้นศาลฎีกา

กระทั่งวันที่ 15 สิงหาคม 2558
นายชูวิทย์ขึ้นศาลอีกครั้ง แต่ศาลได้
สั่งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ออกไป เนื่องจากจำเลยบางคนเสียชีวิต
จึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
และได้นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาอีก
ครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แต่
ปรากฏว่าจำเลยทั้ง 130 คน มาศาล
เพียง 38 คน โดยก่อนอ่านคำพิพากษา
นายชูวิทย์ได้ขอกลับคำให้การ จาก
ปฏิเสธเป็นรับสารภาพและขอศาล
ลดโทษในสถานเบา ศาลจึงสั่งเลื่อน
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเป็น
วันที่ 28 มกราคม 2559 ดังกล่าว
ข้างต้น

Source :

คม ชัด ลึก (ข่าว)

Date :

31 ส.ค. 2559

Page :

๑

No :

จับ 3 ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์หนีศาล

● เมื่อวันที่ 29 มกราคม พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข, พ.ต.อ.มานะ กลีบสัตบุศย์, พ.ต.อ.สันทัศน์ เชื้อพุดตาล รอง ผบก.ปคม. มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ ผกก.1 บก.ปคม. และเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปคม. ร่วมกันจับกุม นายนิธิพัฒน์ นิธิเสถียร อายุ 44 ปี นางกานต์ชนก นิธิเสถียร อายุ 44 ปี และนาย สุกฤษฎ์ นิธิเสถียร ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันบังคับใช้แรงงาน ทูบตี ทารุณ ทำร้ายร่างกายแรงงานหญิงชาวลาวและเมียนมาร์

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2556 ผู้ต้องหาทั้งสามรายถูกตำรวจ บก.ปคม. เข้าตรวจค้นโรงงาน พี.เอ็น.อุตสาหกรรม เลขที่ 26/729 ซอยเอกชัย 69/3 แขวงบางบอน เขตบางบอน หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า นายนิธิพัฒน์มีพฤติกรรมแอบอ้างตนเป็นทหารยศร้อยเอก ในชื่อผู้กองเปิ้ล อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานที่กักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายคนงาน

ต่างตัว โดยครั้งนั้นสามารถช่วยเหลือแรงงานชาวลาวและเมียนมาร์ได้อย่างปลอดภัย และได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสาม

ต่อมากลุ่มผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวระหว่างรอฟ้องต่อศาลและไม่ยอมไปพบพนักงานอัยการตามที่ได้นัดหมายไว้ ซึ่งมีพฤติการณ์เชื่อว่าหลบหนี พนักงานอัยการจึงได้ออกหมายจับทั้ง 3 คนและประสานตำรวจ กก.1 บก.ปคม. ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดเพื่อนำตัวไปฟ้องต่อศาล

กระทั่งช่วงสายวันนี้ ตำรวจ กก.1 บก.ปคม. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นายนิธิพัฒน์ นิธิเสถียร กับ นางกานต์ชนก นิธิเสถียร ได้ที่บริเวณบ้านพักในซอยเอกชัย และจับกุมนาย สุกฤษฎ์ นิธิเสถียร บุตรชาย ได้ที่บริเวณริมถนนพระราม 2 หน้าห้างบิ๊กซีพระราม 2 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน ก่อนนำตัวส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป